

Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN GIÁ ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Kính gửi: UBND xã Tân Tiến

Tên tôi là: NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG - Sinh năm 1992

Chồng tôi là: Đặng Văn Dũng - sinh năm 1994

Cố con là: Đặng Đức TRI - Sinh năm 20/12/2023

Địa chỉ thường trú: xóm 1 thôn Nhâm Lang, xã Tân Tiến - Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình

Tôi xin trình bày hoàn cảnh gia đình như sau:

Tôi và chồng tôi lấy nhau năm 2020 sau một thời gian lấy nhau chúng tôi vẫn chưa có con. Chúng tôi đã đi thăm khám và điều trị ở nhiều nơi nhưng vẫn không có kết quả năm 2022 chúng tôi có đến bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội thăm khám và quyết định làm thủ thuật IVF tại đây do chi phí làm thủ thuật khá lớn nên vợ chồng tôi và gia đình đã phải đi vay mượn để có đủ chi phí thủ thuật. Gia đình đang người bố mẹ già yếu bệnh tật nên không đi làm được và còn bà cụ già gần 90 tuổi, chồng tôi là trụ cột chính trong gia đình đi làm công nhân ở một công ty gần nhà với mức lương trung bình từ 5-6 triệu đồng 1 tháng với mức lương này chi đi tiền để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Còn tôi từ lúc làm thủ thuật IVF phải nghỉ ngơi dưỡng thai nên không có việc làm để kiếm thêm thu nhập. Lần đầu tôi làm thủ thuật thất bại đầu năm 2023 vợ chồng tôi làm thủ thuật lần 2 và đã thành công. Tháng 12 năm 2023 tôi sinh cháu và đã phát hiện cháu bị tìm bẩm sinh thể phức tạp Fallot Căn phải được phẫu thuật mổ nhiều lần do trước đó để thực hiện thủ thuật IVF cũng đã phải vay mượn.

Chi phí mở tìm rất lớn lại chưa được tổ chức nào hỗ trợ nên hoàn cảnh chúng tôi vô cùng khó khăn. Với chi phí mở lớn như vậy chúng tôi không thể có khả năng đáp ứng. Vì vậy chúng tôi làm đơn này kính mong UBND xã Tân Tiến xác nhận hoàn cảnh và xin được xem các tổ chức nhân đạo từ thiện giúp đỡ gia đình chúng tôi để cháu có thêm kinh phí phẫu thuật.

Rất mong được sự giúp đỡ.

Tân Tiến ngày 22 Tháng 2 năm 2024

XÁC NHẬN CỦA UBND xã Tân Tiến

Người làm đơn
Giang

Nguyễn Phi Trường Giang

UBND xã Tân Tiến xác nhận chị Giang có hộ khẩu thường trú và hoàn cảnh như nội dung trên là đúng. kính mong cái cấp, tổ chức tạo điều kiện giúp đỡ.

Tân Tiến, ngày 22/02/2024

TM. UBND xã



[Handwritten signature]

PHÓ CHỦ TỊCH U.B.N.D XÃ
Trần Đức Phú